



ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

**มรภ.นศ.จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะ นศ.
ก้าวแรกสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ผศ.สุรพล เรืองรอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษา ด้วยการสร้างคุณวุฒิ คุณธรรม คุณลักษณะ สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี สำหรับในปีการศึกษา 2554 นี้กำหนดจัดระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ใช้เวลาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ 11 -12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการต่อไปนี้

ค่ายที่ 1 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2554 นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ายที่ 2 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2554 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ ค่ายที่ 3 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2554 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ส่วนค่ายในเดือนถัดไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1-9 ฯ (ต่อจากหน้า 3)

☞ ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า (26 มิ.ย. 54)

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

☞ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด หากในวันเลือกตั้งต้องเดินทางออกนอกเขตเลือกตั้งหรือมีความจำเป็นไปสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้นำหลักฐานที่แสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น คำสั่งของทางราชการ หนังสือเชิญไปร่วมงานสำคัญ เป็นต้น ไปยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 13 - 17 มิ.ย. 54 ก็จะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 26 มิ.ย. 54 ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ กกต. เขต กำหนด

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดกับทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่อ ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดกับจังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้าน สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 54) จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนในการเลือกตั้ง ส.ส. ครังก่อนไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีก และสำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน จะต้องยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุ

จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

การแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ หรือมีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส หรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่ หรือรายงานให้ กกต. ทราบ

1. ด้วยตัวเอง
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2143-8668 , 0-2141-8888
3. งานการข่าว ศูนย์อำนวยการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0-2141-8045-51
4. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075432501-2 , 075320353

สารนารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

เข้าคูหาทำเครื่องหมาย x ลงบนบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ “บัตรแบบแบ่งเขต” เลือกคนที่รัก “บัตรแบบบัญชีรายชื่อ” เลือกพรรคที่ชอบ การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงปีละหนึ่งล้านล้านบาท ดังนั้น การเลือกผู้แทนที่เป็น “คนดี” มีความซื่อสัตย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เข้าไปทำงานทางการเมืองเราจะทำให้สามารถใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

ที่มาของ ส.ส.

ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่

ส.ส. แบบแบ่งเขต มีจำนวน 375 คน คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 375 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น ส.ส.

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 125 คน คือ ส.ส. ที่พรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อพรรคละไม่เกิน 125 คนเรียงลำดับไว้เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิจารณาเลือก ซึ่งระบบนี้จะกำหนดให้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละพรรคการเมืองจะมีจำนวน ส.ส. เท่าไรนั้นคิดได้จากสัดส่วนคะแนนที่ได้รับทั่วประเทศหน้าที่ของ ส.ส.

- ☞ ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
- ☞ เป็นผู้เลือก ส.ส. ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
- ☞ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ☞ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ
- ☞ นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล

เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

การตรวจสอบรายชื่อ

☞ 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

☞ 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเข้าบ้าน (ส.ส.12)

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ

☞ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

การแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้

☞ ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทำหนังสือแจ้งเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

วันแรกที่เปิดตัวโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับกิจกรรม“ตักบาตรทุกวันพุธ”มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีกันหนาตา อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ใครที่ตื่นไม่ทัน ดิฉันงาน บ้านไกล โอกาสดี ๆ อย่างนี้จะมิไปตลอดภาคเรียนที่ 1 (คงจะมีสักวัน..) อ๊ะ..อ๊ะ.. แต่สัปดาห์นี้อะ..อ๊ะ..นะคะว่าเลื่อนจากวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ไปจัดในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันไหว้ครู พิธีตักบาตร จะเริ่มตั้งเวลา 07.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าโรงอาหาร

กิจกรรมสร้างสีสันในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ สำหรับเฟรสซึ่หน้าใส่มืออย่างต่อเนื่อง ล่าสูตบริษัทไทย ยามาฮ่า จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกวด พิไอเร่ เกิร์ล แก๊งค์ คอนเทส 2011 รอบคัดเลือกจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจาก บริษัท GMM แกรมมี่ 2 ท่าน และจากมหาวิทยาลัย 1 ท่าน และจะมีการต่อขยายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน นี้ มีกิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬา อบรมขับขับปลอดภัย 100 คน กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ ถ้ายน้ำมันเครื่อง ฟรี 100 คัน (เฉพาะรถยี่ห้อยามาฮ่า) และกิจกรรมบนเวทีการประกวดพิไอเร่ เกิร์ล แก๊งค์ คอนเทส 2011 สลับกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน แพรว คณิตกุล แหนม รณเดช และเบล สุพล นักร้องจากค่าย GMM แกรมมี่ กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นหลังเสร็จพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น.

เรื่องของการดูแลและห่วงใยบุคลากรทุกสายงาน มหาวิทยาลัยได้มีเป้าหมายในการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ และได้จัดการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านไปแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน นี้ ได้เชิญลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมซึ่งประเด็นสำคัญที่จะร่วมกันพิจารณาคือ “การพัฒนาและการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ที่ยั่งยืน : กรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว” งานนี้รองขวิมล คำศรี ย้ำมาว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญยิ่ง จึงขอให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อเข้าประชุมตามกำหนดนัดหมาย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ส่วนเรื่องนี้เป็นความห่วงใยมาจาก สภ.ย่อยมหาชัย ได้ฝากย้ำเรื่องการขับขีรถจักรยานยนต์ ว่าต้องสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ควรตั้งกระเป๋าสเงิน หรือสิ่งของที่มีค่าในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ ห้ามจอดในที่ห้ามจอด (ขาวแดง) ส่วนเวลาไปธุระปะป้งในเมืองควรไปสองคน(โดยเฉพาะนักศึกษาผู้หญิง) และให้สังเกตรถที่ขับตามหลัง หากผิดปกติแจ้ง 191 หรือ 075-341030 ขอความอนุเคราะห์ฝากคำเตือนนี้ผ่านไปยังนักศึกษาทุกท่านนะคะ

ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยคำคม“ เราจะเห็นค่าความอบอุ่น ก็ต่อเมื่อเราผ่านความเหน็บหนาวมาแล้ว”

สวัสดีค่ะ